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"สำหรับการเปลี ่ยนแปลงระบบการคัดเลือกนักศึกษามา 4-5 ครั ้ง
จนกระท่ังปัจจุบัน ปี 2553 กำลังจะเข้าสู่ระบบท่ีเปล่ียนเป็นคร้ังท่ี 4 ในรอบ 10 ปี"
หากถามว่าเปลี่ยนทำไมอยู่เฉย ๆ ใช้ระบบเอนทรานซ์เหมือนเดิมมีปัญหาอย่างไร
มันไม่มีปัญหาเลยนะครับ ท่านอธิการบดีจุฬายืนยันได้ ผมก็ยืนยันได้ ยังไงก็มี
เด็กนักเรียนมาแย่งเข้าจุฬา ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งเด็กนักเรียน
แย่งกันเข้าอยู่แล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับนักศึกษาปริญญาตรีอยู่ 7000
กว่าคนในแต่ละปี  มหาวิทยาลัยไม่ทราบหรอกว่า 7000 คนไหนที ่มาเข้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ยังไงก็ตามทุกปีมี 7000 คนท่ีผ่านการคัดเลือกเข้ามา
มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งอยู่กับทบวงมหาวิทยาลัยเดิม 20 กว่าแห่งก็เป็นเช่นนั้น
คุณภาพของเด็กอาจแต่ละปีอาจจะแตกต่างกัน  แต่เรามีเด็กที่จะมาเรียนแพทย์
เรียนบัญชี  เรียนกฎหมาย ระบบจะเป็นยังไงก็ตาม ในระบบเอนทรานซ์เดิม
ทบวงมีหน้าที่ส่งนักศึกษามาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพราะฉะนั้นอยู่ดีไม่
ว่าดี จะไปหาทางเปลี่ยนกติกา การไปแก้ระบบ ไปหาวิธีที่มันพลิกแพลงให้มาก
ขึ้นเขาทำไปทำไม ยังไงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เด็ก 7000 คนแน่ ๆ  ไม่ต้อง
ไปยุ ่งกับใครทั ้งนั ้น อยู่เฉย ๆ ก็ได้ ปล่อยให้ปลัดทบวงไปตอบคำถามเองว่า
ข้อสอบรัว่หรือไม่ร่ัว  ระบบดีหรือไม่ดี ส่งนักเรียนให้เราก็พอแล้ว
เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง

เราคิดกันว่าท่ีผ่านมีปัญหาเยอะ ไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง มีคนร้อง มีคน
เดือดร้อน แล้วเราก็เห็น มาน่ังคุยกันในฐานะผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัย เราก็รู้สึก
ว่ามันจริง ความเดือดร้อนอันแรกพูดกันมานานแล้วท่ีเป็นเหตุผลของการยกเลิก
เอนทรานซ ์คือความเดือดรอ้นท่ีบอกว่า เรียนมาท้ังชีวิต 12 ปี ต้ังแต่ ป.1จนกระท่ัง
จบม.ปลาย เสร็จแล้ววันสอบมอียู่แค่ 2 วันเท่าน้ัน แล้วถ้า 2 วันน้ันเป็นไข้หวัด
ขึ้นมา หรือถ้าไปติดหวัดข้ึนมาตอนน้ันพอดี หรือมีอุบัติเหตุ หรือไม่สบาย ดูหนังสือ
ไม่ค่อยจะเต็มท่ี ชีวิตท้ังชีวิตหายไปเลยนะครับ แล้วมีคนฆ่าตัวตายนะครับ เด็กท่ี
เรียนดีมาตลอดแล้วถึงวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น ชีวิตทั้งชีวิตมันตัดสินกันที่วันสอง
วันน้ันหรืออย่างไร เราเลยคิดกันว่าอย่าสอบคร้ังเดียวได้ไหม สอบสัก 2-3 คร้ังได้
ไหม ทุกคนก็บอกว่าดี ก็ให้โอกาส ไม่เห็นเป็นไรเลย ทุกคนก็มีสิทธิสอบ 2-3 คร้ัง
การรู้ศักยภาพตนเองก่อนการเลือกคณะสาขาวิชา

เมื่อก่อนนี้เป็นอย่างที่เรียนท่านอธิการบดีจุฬา ท่านอาจารย์อุทุมพร
ก็พูด  เมื่อก่อนไปสมัครสอบยังไม่รู้เลยว่าตัวเราได้คะแนนเท่าไร และเด็กนักเรียน
ทุกคน ที่จบม.ปลายไม่ค่อยประเมินตนเองหรอกครับ คิดว่าทุกคนเรียนแพทย์ได้
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หมดแหละครับ อันดับ 1แพทย์  อันดับ 2 แพทย์   อันดับ 3 แพทย์  อันดับ 4 แพทย์
เมื ่อก่อนสมัยผมมี 6 อันดับ  อันดับ 5 ก็ยังแพทย์  อันดับ 6 นี่ยังเกรงใจ
เลือกวิศวะจุฬาเอาไว้ คะแนนออกมาได้ 30 กว่า % เท่านั้นแหละครับ ไม่รู้หรอก
ครับเพราะตอนที่เรียนเราก็ได้ที่ 1 ของโรงเรียน ได้ที่ 1 ของห้องแต่เราไม่รู้หรอก
ครับว่าเด็กคนอ่ืนเป็นอย่างไร ผลการสอบท่ีจะไปวัดเป็นอย่างไรเพราะผลการเรียน
ที่ 1 ของห้องไม่ได้ถูกนำมาวัดอะไรเลย ไปวัดกัน 2 วันนั้นสอบ 4 วิชา  นี่เป็น
เหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนจากระบบเอนทรานซ์มา เพื่อให้โอกาสเด็กสอบ
หลายคร้ังได้ไหม แล้วก็ต่อไปน้ี สอบซะให้เสร็จ ดูคะแนนตัวเองก่อน แล้วจะได้รู้ว่า
มัชฌิมาปทาคืออะไร คะแนนเท่านี้ควรจะเลือกคณะไหน นี่เป็นระบบซึ่งใช้อยู่ใน
ขณะน้ี ซ่ึงก็ยังมีคนแย้งว่าคร้ังเดียวดีกว่าหลายคร้ังเปลืองเงิน

พอถึงคนส่วนใหญ่บอก เออน่าจะใช่ น่าจะดี ซึ่งน่าจะเดินต่อ คนที่บอก
ว่าเปลืองเงินต้องการจะเก็บเงิน เห็นผู้ปกครองเสียเงินมาก  ผมนำหารือพูดกับ
ท่านประธานทปอ.ว่าลองสอบปีนี้ถ้าหากว่าค่าใช้จ่ายที่เก็บ มันมีเงินเหลือมาก
หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว  ปีหน้าก็ไปพัฒนากัน ไม่ได้คิดจะหากำไรอะไรเลยครับ
เพราะหากำไรเร่ืองการสอบกับเด็กนักเรียนมันหาได้น้อยมากและมีคนเห็นท้ังประเทศ

มหาวิทยาลัยไม่ได้คิดหรอกครับเร่ืองจะมาหากำไรกับเร่ืองแบบน้ี เพียง
แต่ว่าการกำหนดค่าสอบ 200 บาท ขณะนั้นเราเห็นว่าจะมีอะไรต้องทำเยอะมาก
และเราไม่มีทุนในการจัดสอบ  เด็กสอบหลายหมื่นคนนะครับ  ถามว่าอยู่ที่ไหน
กระจายไปตามโรงเรียนห้องละ 40-50 คน แต่ละห้องต้องมีคนคุมสอบ 2 คน
ใช้คนคุมสอบเท่าไร ต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงเท่าไร ถ้ามีห้องที่สอบได้หมื่นคนในหลังคา
เดียว แล้วใช้คนคุมสอบสัก 10 คนค่าใช้จ่ายตรงนี้จะลดได้ เราจะพิจารณากัน
ปีหน้า เราไม่ได้คิดว่าจะทำกำไรหรอกครับที่จัดสอบหลายครั้ง
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เมื่อเลิกการสอบคราวเดียวก็จัดสอบสอบ 2 ครั้ง 3 ครั้ง และยอมไปถึงให้
เด็กม.5 สอบด้วย ก็มีปัญหาครับ ว่าทำไมให้เด็ก ม.5 มาสอบ   ผู้ปกครองต้องเสียเงิน
ม.5 3 หนและ  ม.6 อีก 3 หน อยากจะเอาเงินเยอะๆ ใช่ไหม เปล่าครับเป็นการทดลอง
 เพราะความจริงทดลอง ม.4 ก็ได้นะครับ แต่พอเลือก ม.4 ยังดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรจึง
เลือก  ม.5 และหากข้อมูลชัดว่ายังไงก็ตามไม่มีเด็กคนไหนในประเทศไทย ท่ีเอาผล ม.5
มายื่นตอนแอดมิดชั่น เราก็คงจะทบทวน และต้องม.5 เทอมสุดท้ายด้วยคือกำลัง
จะข้ึน ม.6 อยู่แล้ว  สำหรับ ม.5 เทอมต้นเราไม่ยอม  เราต้องเร่ิมต้นท่ีจุดอะไรสักอย่าง
หน่ึง  เราจะเร่ิมต้นปีหน้าเป็นปีแรก แล้วถ้าให้ม.5 สอบ แล้วถ้าท่านบอกไม่ดีต้อง ม.6
ความจริงเราก็อธิบายแล้วว่า มันมีข้อเสนอของ ม.4 ด้วยซ้ำ นี่เราเลือกสายกลาง
แล้วครับ แล้วต่อไปก็จะทบทวนว่า ม.5 ไม่ควรจะมาสอบนะ เว้นแต่จบม.5 แล้วเดือน
มีนาคมจะให้มาสอบได้ไหม   เด็ก ม.6 จะบอกว่าสอบแข่งกับผม ไม่แฟร์กับผม แต่เด็ก
 ม. 5 เขาบอกเขามีสิทธิซ่ึงเขาก็มีสิทธิอย่างท่ีอ้างน่ีครับ เสรีภาพทางการศึกษาเหมือน
กัน ไม่ได้มีเฉพาะเด็ก ม.6 เท่าน้ันนะครับ น่ีเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีอธิบายเร่ืองเหล่าน้ี

ปัญหาอันสืบเนื่องจากจากความยากของข้อสอบในระบบเดิม
เป็นอีกประเด็นท่ีพูดกันมาก ในสมัยน้ีคนอาจจะไม่พูดกันแล้ว คนสมัยก่อน

บอกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยทำไมยากขนาดนั้น ให้ครูที่ออกข้อสอบมาทำยังทำไม่ได้
เลย อย่าว่าแต่นักเรียน พูดกันอย่างนี้ และ พูดกันมานาน คนสมัยที่สอบเอนทรานซ์
ก็บอกว่าไปนำความรู้ชั้นมหาวิทยาลัยมาสอบไม่สอดคล้องกับการเรียนม.ปลายเลย
คือท้ังหมดเป็นความรู้ระดับปี 1 ปี 2 ของมหาวิทยาลัยท้ังน้ัน

แล้วทำไมเราบังคับให้เด็กเรียนม.ปลายไปเพื่ออะไร ถ้าชีวิตคือการเข้า
มหาวิทยาลัย และหากการสอบมหาวิทยาลัยนั ้นต้องอาศัยความรู ้ที ่ไม่ได้อยู ่ใน
ม.ปลาย อะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับ ผลการสอบ 2 วันนั้น เรียนมาทั้งชีวิต 12 ปีไม่เกี่ยว
ข้องเลย ถ้าเป็นเช่นนั้น เด็กไม่เรียนเด็กต้องการแค่วุฒิม.ปลายเท่านั้น สอบกศน.
สอบเทียบ  จบแล้วก็เลิก บางคนจบแล้วตั้งแต่อยู่ม.4 นะครับ แล้วเลิกไม่ต้องเรียน
ไปเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ บางสาขาไม่ต้อง
ใช้ภาษาไทยด้วยซ้ำ

ถามว่าแล้วที่บอกว่าระบบการศึกษาจะพัฒนาคนให้เป็นคนให้คนมีความ
รอบรู้รอบด้าน มีชีวิตในสังคมอย่างเป็นปกติสุข  แต่ช่วงชีวิตสำคัญที่สุดคือตอนเป็น
วัยรุ่น 3 ปี หายไปหมดแล้ว โดยไม่ได้ทำอะไรเลย  เพราะไม่ได้เรียนอยู่ในระบบ
หลายคนบอกระบบไม่มีประสิทธิภาพ  อันน้ันเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีเขากำลังพัฒนากันอยู่
มุ่งหวังจะให้เด็กอยู่กับมัธยมปลาย อยู่ในโรงเรียน ในหลักสูตรการศึกษาท่ีพัฒนาแล้ว
อยู่กับครูที่ปฏิรูปแล้ว อยู่กับครูพันธุ์ใหม่ ให้คนเหล่านี้กล่อมเกลาเด็ก 3 ปี ให้เป็นคน
ให้เรียนรู้  หากเด็กบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช้อะไรกับชีวิตเลย เพราะเดี๋ยวต้องไปสอบ
และสอบอะไรก็ไม่รู้ซ่ึงไม่ได้สอนอยู่ในหนังสือท่ัว ๆ  ไป เด็กจะท้ิงระบบโรงเรียน

การแก้ปัญหาด้วยการนำ GPA เข้ามาใช้ในการคัดเลือก
เป็นท่ีมาของความคิดว่าถ้าอย่างน้ันต้องบังคับให้เด็กสนใจ 3 ปี ในม.ปลาย

นี้ให้ได้ อันเป็นที่มาของการนำ GPAX  หรือ GPA เข้ามา คือการบอกเด็กว่า ต่อไป
นี้ชีวิต 3 ปีในม.ปลายมีความสำคัญนะ หลักสูตรเขาปรับปรุงมาดีแล้ว เขาอยากจะ
ให้มีความรู้รอบด้าน ใน 8 กลุ่มสาระที่มีเนื้อหาครบถ้วนที่คนควรจะต้องรู้ในการ
ที่ไปเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพ ทำไงจะให้เด็กยอมล่ะ ดังนั้นต้องบอกเขาว่า
จะเอาเกรดม.ปลายนี่แหละมาคิดคำนวณในการสอบคัดเลือกด้วย  หลายคนบอก
เกรดไม่เท่ากัน ก็พยายามแก้ แก้ด้วยวิธีการหลาย ๆ อย่าง

หากจะกำหนด GPAX จะมี 20%  ในการประชุมวันน้ีเถียงกันได้ครับทำไม
ไม่ 30 ทำไมไม่ 5  แล้วแต่เหตุผลท่ีจะสนับสนุนกัน ข้อมูลซ่ึง สทศ.ก็ดี  ท่านประธาน
แอดมิดชั่นก็ดีไปสำรวจมาทั่วประเทศ   เด็กในโรงเรียนต่างจังหวัดทั้งหมดบอกว่า 50
เลยได้ไหม  เด็กเตรียมอุดม สวนกุหลาบ สตรีวิทย์ เด็กท้ังหลายในกรุงเทพ บอก เอาซัก
5% ก็พอแล้ว  เพราะเกรดที่อื่นเฟ้อ  เกรดโรงเรียนของผมกว่าจะได้ยากมาก นี่เป็น
ประเด็น ซึ่งต้องดูให้ดี จะเห็นได้ว่า ทปอ.ปรับปรุงมาแล้ว 2 รอบ    ปี 49 ใช้ GPAX 10%
เท่านั้นจะไปใช้ GPA แต่ละกลุ่มสาระ 20 %   ก่อนหน้านั้นใช้ GPA กับ PR 5+5
รวมเป็น 10 %

ความแตกต่างของ GPA ระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ
เรากำลังปรับ กำลังคิดว่าแบบไหนเป็นธรรมที่สุด แน่นอนมีคนรู้สึก

ว่าเสียเปรียบ เด็กเตรียมอุดมทุกคน ก็บ่นว่าเสียเปรียบ  โรงเรียนของเขา เขาว่า
เขาเรียนดีมาก แต่ทำไมได้แค่ 3 ต้นๆ เพ่ือนท่ีเรียนโรงเรียนอ่ืนทำไมได้ 4 ก็เป็น
เรื่องที่เข้าใจได้ แต่ว่านี้เป็นกติกาที่เราบอกตั้งแต่แรกนะครับ ว่าเราจะเอาเกรด
ม.ปลาย หากรู้อยู่แล้วว่าถ้าไปอยู่ในโรงเรียนท่ีเต็มไปด้วยคนเก่ง โอกาสท่ีจะได้
4.00 ไม่มีครับ รู้ไหมก่อนจะเข้า รู้แล้วจะมาเถียงทำไมว่าไม่เอา รู้ครับว่าเกรด
ไม่เป็นธรรมอยู่ในระหว่างบรรดาโรงเรียนทั้งหลาย กระทรวงศึกษาธิการก็รู้
ท่านเลขาสพฐ.ก็รับทราบ แล้วจะพยายามปรับ มีวิธีการปรับหลาย ๆ อย่าง
ปัจจุบันน้ีใกล้กันมากข้ึน

ความแตกต่างของเกรดนี้ เรารับรู้ว่ายังมีความต่างกันอยู่แต่ว่าจะ
พยายามแก้  ถามว่าแก้เพ่ืออะไร  ตรงน้ีไงครับว่าทำยังไงจะให้เด็กอยู่กับระบบ
โรงเรียนเราวิพากษ์วิจารณ์กันมาตลอดครับว่ามหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมัธยม
นั้นเป็นคนละกลุ่ม ไม่เคยคุยกัน วันนี้คุยกันแล้วครับ แล้วบอกว่า เราจะนำ
ม.ปลายเข้ามานะ ขอให้โรงเรียนสอนให้ดี ขอให้โรงเรียนพัฒนาระบบ

นี่เป็นคำอธิบายที่เราพยายามที่จะทำ ไล่มาตั้งแต่ข้อสอบยาก ซึ่งก็
นำผลการเรียนนั่นแหละมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบซะเลย จะได้ตัดปัญหาไป

การสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ
เร่ืองต่อมาท่ีเป็นเร่ืองสำคัญท่ีจะพูดกันในชว่งบ่ายของวันน้ี คือกลุ่ม

สาขาวิชา กลุ่มคณะอยากจะให้สอบอะไร   ที่ผ่านมา ถามว่าที่เรามีกัน 600
สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยทั้งหลาย  ถามว่ากลุ่มสาขาวิชามีโอกาสพูดจะบอก
ไหมว่าอยากจะได้เด็กแบบไหน อยากได้เด็กเก่งคณิตศาสตร์ อยากได้เด็กที่มี
ความรู้ในทางจริยธรรม อยากมีอะไรต่อมิอะไรสารพัด  เม่ือก่อนเขาสอบกันแค่
4 หรือ 5 วิชา ไม่มีโอกาสจะมาบอกอย่างน้ีหรอกครับ

คราวน้ีกลับไปถามเลยครับ แต่ละคณะ แต่ละกลุ่มท่ีมีสภาพคล้าย ๆ
กัน อยากได้เด็กแบบไหน เราเชื่อว่าข้อสอบวัดได้ แล้วก็บอกมาครับ ว่าจะ
ท่านเอา PAT  คณิตศาสตร์   PAT วิทยาศาสตร์    PAT ภาษาไทย  PAT
เรื ่องความสามารถในการวาดรูป PAT ในทางสถาปัตย์ ท่านบอกเลยเรา
จะสอบให้ตามนั้น แต่ต้องคิดด้วยนะครับ ว่าถ้าเอาตามใจทุกคนจะทำให้มีรูป
แบบการสอบ 600 รูปแบบนะครับ การขยายความสามารถของระบบคอม-
พิวเตอร์ให้ไปจัดระบบวัดผลแตกต่างกัน 600 ระบบ สำหรับคนหลายแสนคน
ซ่ึงแต่ละคนก็เลือกได้ 4 คณะคงทำไม่ได้ และจะเกิดความยุ่งยากมาก เราต้อง
พูดกับคณะแต่ละคณะว่าอย่าตามใจตัวเอง เพราะมี 600 คณะ 600 สาขา
เพราะถ้าทุกคนตามใจตัวเองหมดว่าเรียนที่คณะ/สาขานี้ต้องวัดเรื่องนี้ สาขา
อื่นบอกต้องวัดเรื่องนั้นด้วย จำนวนวิชาจะมีมากกว่านี้

เพราะฉะนั้นจะต้องมาชั่งน้ำหนักด้วยว่า การที่เราฟังคณะ ฟัง
หน่วยงานที่จะรับจะต้องไม่เป็นภาระกับเด็กมากเกินไป เพราะนี่ก็ถูกวิจารณ์
เยอะอยู่แล้วนะครับ   มี PAT  อยู่ 7 PAT  แล้วมี GAT อีก 1 ครั้ง   ในP AT 7
จะแยกเป็นสาขาอะไรสารพัด ไม่มีใครสอบภาษาทุกภาษาหรอกครับใน PAT 7
อย่างมาก 2 ภาษาเท่านั้น   แต่ตัวเลขบอกว่ามีเยอะมาก ถามว่าเยอะมาก
เพราะอะไร ไม่ใช่ทปอ.นะครับ เป็นเรื่องคณะ คณะเขาบอกว่าเป็นประเด็น
ของเขา แล้วเขาขอวัดเรื่องนี้   แล้วเด็กแต่ละคนไม่ได้เลือกคณะเดียว เลือก
หลายคณะ เมื่อเลือกหลายคณะ ความต้องการของคณะไม่เหมือนกันก็ต้อง
สอบเยอะ

ถามว่าเป็นความผิดทปอ.ไหม เป็นความผิดครับ แต่ว่าเป็นความ
ผิดที่เราพยายามที่จะให้ตอบสนองความต้องการคณะว่าอยากจะได้เด็กแบบ
ไหนแต่การตอบสนองความต้องการคณะต้องอยู่บนพื้นฐานข้อสุดท้ายอีก
ข้อหนึ่ง ที่อยากจะเรียน คือต้องให้ความสะดวกกับเด็กด้วย ต้องไม่ลืมว่าเมือง
ไทยไม่ได้มีเพียงแค่เตรียมอุดม สวนกุหลาบ หรือสตรีวิทย์ฯ เมืองไทยมีโรงเรียน
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มัธยมอยู่อีก 3,000 กว่าแห่งท่ัวประเทศ เรามีมัธยมอยู่ท่ีเบตง อยู่ท่ีเขมราฐ อยู่ท่ีอมก๋อย
อยู่ที่แม่สะเรียงด้วย  เป็นภาระกับเด็กในการเข้ามาสอบเข้ามหาวิทยาลัย   ทำอย่างไร
จะเปิดโอกาสให้เด็กอย่างกว้างขวางท่ัวประเทศโดยจะไม่เป็นภาระมาก ไม่ต้องสอบเยอะ
ไม่ต้องสอบบ่อย ไม่ต้องสอบเยอะ อาจจะแก้ง่ายก็อย่าสมัครซิครับ เขาให้ 3 หน ก็สอบ
หนเดียว เด็กบอกไม่ได้ เสียเปรียบคนอื่น เราคงรับไปคิดว่า 3 ครั้งมากไปไหม รับ ม.5
ให้มาสอบด้วยมากเกินไปหรือเปล่า เพราะเอาเข้าจริงสอบกัน 6 หน   ถามเขาพอไหม
ถ้าไม่เกิน 3 หรือ 2 แล้วแต่ลองไปคิดกัน  อันนี้เป็นการปรับภายใต้หลักการน้ี   แต่ต้อง
ไม่ลืมว่าเราจะพยายามให้โอกาสกับเด็กทุกคนทั่วประเทศ

ระบบ Admissions กับการสอบตรง
ผมกำลังจะลงไปที่บางประเด็น ซึ่งไม่ใช่หัวข้อที่จะให้ผมพูดนะครับ แต่ขอ

อนุญาตพูดคือ แนวคิดในการที่จะให้โอกาสกับเด็กทุกคนขัดแย้งกับแนวความคิดเรื่อง
การสอบตรง  คณะดัง ๆ มหาวิทยาลัยดัง ๆ สอบตรงเม่ือไรจะได้เด็กดีท่ีสุดเต็มท่ี เพราะ
เด็กรออยู่แล้วว่าเมื่อไรคณะแพทย์ คณะบัญชี คณะวิศวะ คณะนิติศาตร์จะสอบตรง

ผมอยากตั้งคำถามว่าถ้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบตรง เด็กที่อมก๋อย
เด็กที่เบตง เด็กที่เขมราฐ และเด็กที่แม่สะเรียงมาสอบได้ไหม ตอบได้ว่าเด็กก็จะมาสอบ
ซิก็ประกาศก่อน   อ้าวแล้วถ้านิติศาสตร์จุฬาเขาสอบตรงอีกด้วย อีกคนละวัน และถ้าวัน
นั้นคณะแพทย์ จุฬา ซึ่งเด็กคิดว่าตนเองก็เรียนดี อยากจะเข้าก็จะสอบตรงอีก ถ้าสมมุติ
จำนวนคณะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วทุกคณะสอบตรงหมดจะเป็นการตัดโอกาสโดยปริยาย
เด็กท่ีอยู่อมก๋อยมาสอบได้หนเดียวเท่าน้ันแหละครับ

เพราะฉะนั้นเมื่อใดท่านสอบตรง ท่านกำลังตัดสิทธิเด็ก ซึ่งควรจะสอบอยู่ที่
จังหวัดได้ในระบบกลาง ท่านต้องให้เด็กมาสอบสัมภาษณ์เด็กไม่ได้มาคร้ังเดียวนะครับ มา
2-3 หนครับ ผมคิดว่าแนวคิดในเรื่องการอำนวยความสะดวก ต้องให้มีการสอบบ่อย
ต้องจดัสอบในพืน้ท่ีให้เสร็จ   แล้วผมกำลังจะยืนยันว่าการสอบตรงทำลายโอกาสของเด็ก
ที่ผมบอกว่าคณะล่าสุดที่ประกาศรับตรง 100%  ผมคิดว่าท่านกำลังทำลายความฝัน
ของเด็กที่แม่สะเรียงบางคนที่ฝันว่าจะเรียนคณะดี ๆ ท่านกำลังทำลายความฝันของเด็ก
ที่เบตงที่คิดว่าจะมีโอกาสเรียนคณะที่ควรมีความฝัน  เด็กหลายคนมีความฝันอย่างนี้
ครับ แล้วพอจัดสอบตรงกันอย่างน้ีกันหมด ผลก็คือว่า เด็กท่ีอยู่ในกรุงเทพหรือแถว ๆ  น้ีเท่าน้ัน
ท่ีได้โอกาสน้ันไป

ในอดีตผมเข้าใจได้เลยครับ ในการเข้าคณะแพทย์ เขาบอกว่าการสอบ 4 วิชา
5 วิชา แล้วไม่ได้วัดอย่างอื่น ซึ่งตอบโจทย์คนมาเรียนแพทย์ไม่ได้ คะแนนดีมากเลย
แต่เดินเข้าโรงพยาบาลได้กลิ่นแอมโมเนียเป็นลมแล้ว  เห็นเลือดหน่อยขาอ่อน ขอไปวัด
เองได้ไหม เพราะระบบไม่เอ้ือ แต่ผมว่าวันน้ีระบบท่ีเปล่ียนไป ถามคณะว่าจะเปิดโอกาส
แคบ ๆ จะมี PAT เฉพาะของแพทย์ สอบ 3 วันเลยครับ เอาไปอยู่ในโรงพยาบาลด้วย
ตามโรงพยาบาลจัดระบบขึ้นมาก็ทำได้ แต่ระบบแบบนี้ไม่เปิดโอกาสให้เด็กที่อยู่ทาง
ไกลได้มีโอกาส

ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที ่สอบตรงอยู ่ด้วยครับ ผมยืนยันว่ามีอยู ่
แต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนยันมา 4 ปีว่าจะไม่รับการสอบตรงเพิ่มขึ้นอีก ขณะนี้
เราสอบตรงอยู่ 50% และอีก 50%  สำหรับเด็กทั่วไป เมื่อเดือนที่แล้ว คณบดีหลาย
คณะทำหนังสือถึงผมขอขยายจำนวนรับสอบตรง ผมบอกให้นำกลับคืนไปทั้งหมด
แล้วไปประชุมกันมาใหม่ว่า มีเหตุผลพิเศษอะไรที่จะต้องสอบตรง ถ้าไม่เคยสอบตรงเลย
จะขอรับสอบตรงบ้างสัก 10 %  เพื่อจะวัดอะไรบางอย่างพอรับฟังได้ แต่ถ้าเคยรับสอบ
ตรงอยู่แล้ว มีรับสอบตรงมากอยู่แล้วจะรับสอบตรงเพิ่มจำนวนรับอีก ตอบคำถามหน่อย
ว่าเด็กท่ีอมก๋อย เด็กท่ีแม่สะเรียงจะว่าอย่างไร

ความหวังกับระบบ Admissions
ผมคิดว่าแนวทางของการจัดแอดมิดชั่นพยายามที่จะเอาเหตุผล 4-5 ข้อ

เหล่าน้ีมาวางกัน แล้วมาจัดให้ได้ดีท่ีสุด  แน่นอนครับคนบอกว่าไม่ได้ดีท่ีสุดหรอก แต่ว่า
ต้องอธิบายว่าท้ายที่สุดเป็นไปเพื่อที่จะทำให้ระบบการสอบคัดเลือกดีขึ้น เอื้อต่อระบบ
การเรียน และเพื่อช่วยให้คนที่อยากเรียนได้มีโอกาสเรียน ไม่ได้แก้ปัญหาทุกคนครับ
มีปัญหาเฉพาะอีกมาก  มีสอบหลายคร้ัง GPA เฟ้อหรืออ่ืนๆ อีกมากมาย แต่ผมยังเห็นว่า

ในปัจจุบันก็ดีขึ้นแล้ว ระยะยาวจะยิ่งดีขึ้น  และผมยังมีความหวังว่ากลุ่มคณะ
ที่สอบตรงอยู่ขณะนี้ก็คือแพทย์ทั้งระบบจะกลับเข้ามาสู่ระบบนี้ ไม่ใช่บังคับ
ให้เด็กทุกคนต้องมาผ่านการสอบที่กรุงเทพหรือสอบในมหาวิทยาลัยที่มีการ
เรียนแพทย์   ระบบสอบกลาง ระบบแอดมิดชั่นต้องเอื้อครับว่าใครที่ไหนก็มี
ความฝันว่าจะเป็นหมอได้ ใครที่ไหนก็มีความฝันว่าจะเป็นศิลปิน จะเป็นนัก-
กฎหมาย จะเป็นนักดนตรี จะเป็นวิศวกรได้ ผมคิดว่าเราน่าจะให้สิ ่งนี ้กับ
คนไทย กับนักเรียนมัธยมที่เป็นคนไทยทั้งหลายทั้งประเทศได้ และผมเชื่อว่า
แอดมิดชั่นที่กำลังทำอยู่เดินเข้าไปสู่จุดนั้น ทั้งหมดที่ผมพูดมายังไม่เกี่ยวกับ
ประเด็นท่ีขอให้พูดเลยนะครับ   เพราะจะให้พูดว่าตกลงเปล่ียนแล้วจะเป็นยังไง
ผิดกฎหมายหรือไม ่อย่างไร

อำนาจในการกำหนดกติกาการรับเข้าศึกษา
ผมขอเรียนสั้น ๆ ในท้ายที่สุดครับว่า กติกาในการรับเข้าศึกษา

ในหน่วยงานการศึกษาของรัฐ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ทางการศึกษา ถ้าเป็นกติกาที่ไม่ได้เลือกปฏิบัติ ก็เปลี่ยนได้ถ้ามีเหตุผลอธิบาย
ในแง่ประโยชน์ ในแง่ความเหมาะสม ในแง่ความถูกต้อง ไม่ได้ขัดกับเสรีภาพ
ในแง่การศึกษาอะไรหรอกครับที่บอกว่าเปลี่ยนแล้วเดี ๋ยวผมสอบเข้าไม่ได้
ไม่มีครับ ในทางกฎหมายเปล่ียนพรุ่งน้ีก็ได้ครับกลับไปใช้เอนทรานซ์เหมือนเดิม
ปี 53 ไม่มีใครเสียหายครับ เพราะยังไม่ได้เริ่มสอบ จะบอกว่าเตรียมตัวมาแล้ว
อย่างไรก็ได้ ไม่เป็นคำอธิบายที่ฟังได้ มันขึ้นอยู่กับคำอธิบายของหน่วยงาน
ของรัฐว่าที่เปลี่ยนมีเหตุผลสนับสนุนไหม มันจะเป็นประโยชน์ไหม แน่นอน
จะมีคนเสียหาย มคีนเดือดร้อน

เสรีภาพทางการศึกษากับการกำหนดกติกาของทปอ.
เสรีภาพทางการศึกษาหมายถึงเลือกท่ีจะศึกษาอะไรก็ได้ หน่วยงาน

ของรัฐมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา และมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดระบบการ
สอบเข้า เพียงแต่ว่าที่ผ่านมา ทปอ. ผูกพันตัวเอง ประกาศว่าเพื่อไม่ให้เกิด
ความได้เปรียบเสียเปรียบ   ทปอ. จะเปลี่ยนอะไรที่เป็นการเปลี่ยนหลักการ
ใหญ่ ๆ เราสัญญาว่าเราจะบอกล่วงหน้า 3 ปี อันนี้ต่างหากที่เป็นความผูกพัน
ผมใช้คำว่าในทางศีลธรรมก็แล้วกัน   เพราะเด็กหลายคนเตรียมตัวมาแบบนี้
เด็กหลายคนถูกทำให้เชื่อว่ากติกาจะเป็นอย่างนี้เมื่อเขาสอบ ถึงแม้ว่าเปลี่ยน
ระบบวันน้ี แล้วบอกพรุ่งน้ีจะใช้ มันเปล่ียนกับทุกคน และไม่ได้เปรียบเสียเปรียบ
เพราะทุกคนก็ไม่รู ้ทั ้งหมดแหละ แต่มันกระทบต่อเขามาก แล้วเขาจะรู้สึก
ผิดหวัง เขาจะรู้สึกไม่ไว้วางใจว่าพวกผู้บริหารการศึกษาคิดอะไรอยู่ เราก็เลย
สัญญาเอาไว้ว่าเราจะไม่เปลี่ยนหลักการใหญ่ ๆ โดยไม่บอกเขาล่วงหน้า 3 ปี
น่ีเป็น commitment ของทปอ. ครับ ไม่ใช่ commitment ทางกฎหมาย ผมเรียน
ไว้ว่าในทางกฎหมายเปลี่ยนปีนี้ก็ได้ครับ แล้วผมก็ยินดีที่จะไปช่วยแก้คดีที่ศาล
ปกครอง ซึ่งถูกฟ้องแน่แหละครับ ผมยินดีที่จะเป็นคนช่วยครับ ถ้ามันมีเหตุผล
และความจำเป็นอธิบายได้เลยว่ามันมีประโยชน์อย่างที่พูดมา

แต่วันนี้เราตกผลึกแล้ว เราคิดว่าคิดกันมา 10 ปีมานี้เริ่มเข้าที่เข้า
ทางแล้ว เราก็จะหยุด แต่ถามว่าแล้วเปลี่ยนที 4-5 ปีได้ไหม นี่เป็นโจทย์ถาม
ผมบอกที่จะให้สภาคณบดีมานั่งคุยกัน ให้ตัวแทนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิชาชีพ
มาคุยกันว่าเปลี่ยนได้ไหม ผมเรียนว่าเปลี่ยนได้ถ้ามันอยู่ในกรอบหลักเกณฑ์
ท่ีบอกเอาไว้ ท่านจะเปลี่ยน PAT ของท่าน กับGAT ซึ่งมันอยู่ในกรอบของ 70%
ที่ให้เอาไว้ เปลี่ยนได้ ท่านจะใช้ GAT  ลดลง จะเพิ่ม PAT มากขึ้น นี่มันเป็น
รายละเอียดของกรอบซ่ึงเราประกาศยืนยันเอาไว้ว่าปีหน้า เราจะใช้ GPAX  20%
ใช้ O-NET 35-70%  แล้วถ้าจะเปลี่ยน PAT กับ GAT ไปในทางกรอบ 50%
ที่อยู ่ในกรอบที่แต่ละคณะจัดการ ก็ทำได้เป็นเรื ่องปกติ   มีคนฟ้องครับ
ผมยืนยันว่าเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อย ก็จะมีคนฟ้อง เด็กบอกว่าตั้งใจจะเรียน
วิศวะท่ีน่ีมาต้ัง 3 ปี แล้ว กว่าจะสอบเข้าเน่ียเดิมเคยบอกว่าสอบ PAT แค่ตัวเดียว

(ต่อจากหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า6)
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มาเพิ ่ม PAT เป็น 2 PAT  มีคนฟ้องแน่ครับแต่ไม่ชนะหรอกครับ ผมยืนยันว่าเป็นความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาที ่จะจัดระบบวิธีร ับเข้าให้เห็น
ว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยส่วนรวม เป็นธรรม เปลี่ยนได้ครับถ้าเป็นรายละเอียดอย่างนี้ แม้กระทั่งหลักการก็เปลี่ยนได้ เพียงแต่ว่ามันทำให้เด็กเสีย
ความรู้สึก มันทำให้ผู้ปกครองรู้สึกดีมาท้ัง 2 ปีแล้วทำไมมาเปล่ียนตอนน้ี มันไม่ดี เราสัญญาไว้เราก็พยายามครับ

แต่หลายคนอ้างเสรีภาพทางการศึกษาของแต่ละคน ผมบอกไม่มีหรอกครับ ที่บอกว่าเสรีภาพทางการศึกษาบังคับให้ต้องรับผมต้องเข้าเรียน ไม่ใช่ ทุกคน
มีเสรีภาพในการทำงานครับ ไม่เห็นมีใครไปบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีหน้าที่ในรัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้นะครับเสรีภาพในการทำงานของคนทั้งหลาย
ในประเทศนี้ แต่ทำไมไม่มีคนไปบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่าต้องหางานให้ผมทำนะ   เสรีภาพในการศึกษาคือเลือกที่จะเรียนอะไรก็ได้อย่างที่เลือก แล้วก็จะ
ไม่เรียนก็ได้เป็นเรื่องของท่าน อยากจะเรียนที่ไหนก็เอา ในเวลาเดียวกันหน่วยงานของรัฐก็มีสิทธิที่จะบอกครับว่ากติกาในการรับคนของเราคืออะไร ถ้าท่านอธิบาย
เหตุผลของกติกานั้นได้มันจบ ถ้าท่านไม่ได้เลือกปฏิบัติ ถ้าท่านไม่ได้กำหนดกติกาที่จะเอาลูกใครเข้า ถ้าท่านไม่ได้กำหนดกติกาเพียงเพราะอยากจะได้ค่าสมัครเพิ่มขึ้น
ถ้าท่านอธิบายกติกาน้ันได้มันจบ ว่าใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

เพราะฉะนั้นยังไงก็ยืนยันครับว่าทำได้ แม้กระทั่งเปลี่ยนหลักการก็ทำได้ แต่ ทปอ. ยืนยันว่าจะบอกล่วงหน้า 3 ปีถ้าจะมีการเปลี่ยนหลักการ
เพราะฉะนั้นหลักการคงไม่เปลี่ยน แต่ถ้าจะเปลี่ยนรายละเอียด GAT กับ PAT จะเป็นอย่างไร ผมยืนยันว่าทำได้ ทำปีนี้ก็ได้เพียงแต่เราตัดสินใจว่าจะ
ไม่ทำเพราะจะเกิดความสับสนกับเด็ก  ถ้าตกลงกันวันนี้ว่าจะเปลี่ยนอะไรไม่ใช่ปี 53 ซึ่งมันต้องลงตัวแล้ว แล้วก็ไปใช้ปี 54 เพราะงั้นก็ตอบคำถาม
ในท้ายที่สุดเท่านี้ครับว่าอำนาจในการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาของรัฐนั้นเป็นอำนาจของหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องรับผิดชอบอธิบายเหตุ
และผล ความเป็นธรรม ความถูกต้องให้ได้ เมื่อมีเหตุผลอธิบายได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มันก็ใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาคกัน ขอบคุณครับ"

(ต่อจากหน้า 3)
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